

ปลัดบอกเล่า

"เสื่อขาวที่ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเยซู"

[เปาโลและบารนาบัสตอบเขาอย่างกล้าหาญ ว่า “จำเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับและไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระบัญชาแก่เราตั้งนี่ว่า “เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน”] (กจ 13:46-47)

เรื่องราวโดยย่อที่เราพบในหนังสือกิจการอัครสาวกนี้ช่วยให้เราพบสถานการณ์ขัดแย้งรุนแรงที่บรรดาอัครสาวกได้พบเจอเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าพระอาจารย์เจ้าได้ทรงเคยโดนทำร้ายทรงเคยพบเจอมาก่อนแล้ว สิ่งที่สำคัญคือความคิดความมั่นคงในความเชื่อของพวกท่าน

หนึ่งนั่นคือ "เราจะต้องมั่นคง, เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้า, เราจะต้องมอบความรักของพระเจ้าให้รับพี่น้องคนอื่นๆต่อไป" และสองนั่นคือ พระทรงมอบความวางใจทรงใช้เราเป็นเครื่องมือมอบสันติสุขของพระเจ้า “เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

[“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา รู้จักมัน และมันก็ตามเรา เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้”] (ยน 10 : 27-28)

สัปดาห์นี้ เรายังมีเด็กเด็กลูกหลานในวัดของเราอีก 2 คน ที่จะเข้ามาขอรับพระเยซูคริสต์เจ้าในศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกของชีวิตของเขา เมื่อวานเขาเพิ่งปฏิญาณตัวจะละทิ้งปีศาจและความชั่วร้ายของมัน ปฏิญาณจะเชื่อถึงความรักของพระเยซูอย่างสุดความสามารถในศีลล้างบาปที่เขามารับ

พี่น้อง (และเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆที่มารับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกทั้งสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้รวมเป็น 10 คน) จงมั่นใจว่า แน่นนอนพระเยซูเจ้าทรงรู้จักเรา ทรงรักเรา ทรงให้ชีวิตทั้งหมดของพระองค์มอบให้เราในศีลมหาสนิท เราจะปลอดภัยในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ สิ่งสำคัญคือ จงรู้และระลึกไว้เสมออย่าได้ลืมว่า "เราเป็นแกะของพระเยซูเจ้า, เราฟังเสียงของพระองค์ และเราก็ต้องติดตามพระองค์เสมอ"

[....“คนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่ เขาชักเสื่อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ ดังนั้น เขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า จะรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์”....] (วิว 7:14-15)

สุดท้ายชีวิตของเราทุกคน เราผู้เป็น "ผู้ฟังเสียงและติดตามพระเยซู" ชีวิตของเราจะได้รับพระพรพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า จะพบสันติสุขของพระองค์ ผ่านทางการพร้อมเผชิญหน้ากับความยากลำบากในโลกนี้ เผชิญหน้ากับความท้าทาย หรือแม้แต่การถูกเบียดเบียน แต่เรายังคงพร้อมฟังเสียงและติดตามพระเยซู.... และเข้าไปรับรางวัลจากพระในพระอาณาจักรสวรรค์ "....เขาชักเสื่อของเขาจนขาวในพระโลหิตของลูกแกะ ดังนั้น เขาจึงอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าจะรับใช้พระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนในพระวิหารของพระองค์".

นกขุนทอง.